



ประกาศโรงเรียนกันตังพิทยากร

เรื่อง นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลุกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของการปลุกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทศนคติ จิตสำนึก และ พฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนกันตังพิทยากร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จึงขอประกาศว่า โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้บริหารจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแล บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ งดการให้ และ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใด
ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ต่อสาธารณชน บนเว็บไซต์ <http://www.kantangpit.ac.th>
โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และได้ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงเรียนว่า โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกวาระเทศกาลและทุกโอกาสพิเศษ เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือ ความปรารถนาดีในเทศกาลต่างๆ ส่งเสริมให้อวยพรผ่านสื่อออนไลน์ หรือใช้บัตรอวยพรแทนการให้ ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย “งดการให้ และ ไม่รับของขวัญ” รวมถึงประโยชน์อื่นใด



โรงเรียนกันตังพิทยากร ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย งดการให้ และไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ โดยได้นำนโยบายงดรับ ของขวัญ หรือ No Gift Policy มาใช้ โดยกำหนดให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน งดรับของขวัญตามเทศกาลต่างๆ พร้อมทั้งประกาศให้สาธารณชนร่วมรับทราบนโยบายดังกล่าวด้วย ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้ ช่วยลดโอกาสของการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญตามประเพณี และ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ผู้บริหารโรงเรียน ได้ดำเนินการนโยบายนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรในโรงเรียน และสาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี และ โปร่งใสเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีกับข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และเป็นหลักปฏิบัติให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย